

ที่ ศธ ๐๔๑๘๐ / ๒๐๒๘



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑
ถนนพาดวารี ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุดรดิตถ์
จังหวัดอุดรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบ TEPE Online
โดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค จำนวน ๙ ศูนย์
ซึ่งศูนย์พัฒนาครูฯ ระดับภาค จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์แห่งหนึ่ง สถานที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ และได้รับมอบหมายภารกิจหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย มีพื้นที่รับผิดชอบในการประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒๑ แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา ๕ แห่ง ซึ่งศูนย์ TEPE Online จังหวัดพิษณุโลก
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานด้านต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การแนะนำช่วยเหลือการเข้าใช้ระบบ
TEPE Online ในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ พิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ แจ้งว่าเพื่อให้การขับเคลื่อน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ TEPE Online จังหวัดพิษณุโลก ตามบทบาทภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดจัดการถ่ายทอดสดผ่านระบบ TEPE Online จากศูนย์
TEPE Online จังหวัดพิษณุโลก โดยเรียนเชิญ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบ
TEPE Online ในวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ TEPE Online
จังหวัดพิษณุโลก และเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านเว็บไซต์
ศูนย์ TEPE Online : <http://www.tepeonline.org> เมนู “ระบบการพัฒนาตนเอง” “การถ่ายทอดสด”
และเลือก “กดที่นี่เพื่อรับชม : ศูนย์ TEPE พิษณุโลก” โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร ๐๕๕ - ๘๑๗๗๖๔

โทรสาร ๐๕๕- ๘๑๗๗๕๙

(นายวิเชียร ทรงศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑